

# ศรีลังกา แอร์ไลน์ไว้วางใจสั่งซื้อเครื่องบิน เอ 330 จำนวน 6 ลำและเครื่องบิน เอ350 เอ็กซ์ดับเบิลยูบี จำนวน 4 ลำ ประสานการทำงานเพื่อประสิทธิภาพ อันเหนือชั้นของฝูงบินพิสัยไกล

ศรีลังกา แอร์ไลน์ สายการบินแห่งชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of understanding: MoU) เพื่อสั่งซื้อเครื่องบิน เอ330-300 จำนวน 6 ลำและ เอ350-900 อีกจำนวน 4 ลำ โดยการไว้วางใจสั่งซื้อเครื่องบิน เอ330 ที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงและเครื่องบิน เอ350 เอ็กซ์ดับเบิลยูบีรุ่นใหม่ล่าสุดนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในแผนพัฒนาศักยภาพฝูงบินพิสัยไกลของสายการบิน



“ประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือและเสน่ห์ดึงดูดผู้โดยสารของเครื่องบิน เอ 330 ที่เราให้บริการอยู่ในปัจจุบันถือเป็นหัวใจสำคัญด้านการให้บริการการบินพิสัยไกลของศรีลังกา” มร.คาพิลา จันทราเสนา ประธานกรรมการบริหารศรีลังกา แอร์ไลน์ กล่าวพร้อมเสริม “โดยการสั่งซื้อเครื่องบิน เอ330 ลำใหม่มาเสริมฝูงบินกอบปรักกับประสิทธิภาพของเครื่องบิน เอ350 เอ็กซ์ดับเบิลยูบี จะช่วยให้เรามีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจที่แข็งแกร่งและประสบความสำเร็จ”

มร.จอห์น เลฮี หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการลูกค้าสัมพันธ์แอร์บัส กล่าวว่า “เรายินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นศรีลังกา แอร์ไลน์ให้ความไว้วางใจสั่งซื้อเครื่องบินอีกครั้ง การประสานการทำงานระหว่างเครื่องบิน เอ330และ เอ 350 เอ็กซ์ดับเบิลยูบีจะช่วยให้สายการบินสามารถนำเสนอความสะดวกสบายระดับสูงสุดแก่ผู้โดยสารและยังได้รับประโยชน์จากประสิทธิภาพเหนือชั้นของเครื่องบินอีกด้วย”

ห้องนักบินและส่วนปฏิบัติการของเครื่องบินแอร์บัสจะมีความคล้ายคลึงกันเพื่ออำนวยความสะดวกให้เหล่าสายการบินสามารถใช้นักบิน ลูกเรือและวิศวกรซ่อมบำรุงทีมเดียวกันได้ทำให้เกิดความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานและนำมาซึ่งการประหยัดต้นทุน

เอ330 เครื่องยนต์คู่ ถือเป็นหนึ่งในเครื่องบินลำตัวกว้างที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ซึ่งแอร์บัสได้

รับคำสั่งซื้อเครื่องบินดังกล่าวมากกว่า 1,200 ลำและเครื่องบินเกือบ 1,000 ลำได้เข้าให้บริการกับสายการบินเกือบ 100 รายทั่วโลก โดย เอ330-300 ขึ้นชื่ออย่างยิ่งในด้านประหยัดต้นทุนการดำเนินการและมีประสิทธิภาพสูงสุดจวบจนปัจจุบันเมื่อเทียบกับเครื่องบินในรุ่นเดียวกันเป็นผลให้เครื่องบินโดยสารตระกูลนี้มีระดับความน่าเชื่อถือสูงถึงกว่าร้อยละ 99

เอ350 เอ็กซ์ดับเบิลยูบี เป็นเครื่องบินพิสัยไกลขนาดกลางโฉมใหม่ มีทั้งหมดสามรุ่นเพื่อรองรับผู้โดยสาร ตั้งแต่ 270 ถึง 350 คน ใน 3 ระดับชั้นและมีประสิทธิภาพเหนือระดับเมื่อเทียบกับเครื่องบินประเภทเดียวกันพร้อมช่วยลดการเผาผลาญเชื้อเพลิงรวมไปถึงลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงถึงร้อยละ 25 จนถึงปัจจุบันแอร์บัสได้รับคำสั่งซื้อเครื่องบิน เอ350 เอ็กซ์ดับเบิลยูบีแล้วทั้งสิ้น 613 ลำจากลูกค้า 33 รายทั่วโลก